



วิถึยในราชการกระทรวงมหาดไทย

ลำดับความเร่งด่วน-ผู้ปฏิบัติ ด่วนที่สุด	ลำดับความเร่งด่วน-ผู้รับทราบ ด่วนที่สุด	วัน-เดือน-ปี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗	ชื่อของผู้ให้ข่าว ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๐๖ โทร. ๐๒-๒๒๖-๒๑๐๕
จาก	กระทรวงมหาดไทย		
ถึง	ผู้รับปฏิบัติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ		
	ผู้รับทราบ รอง หน.คสช./หน.ฝมค. รอง ฝมค. หน.คณะประสาน/กท./กต./ทก.		

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานในสังกัด (กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและอำเภอ) ได้ดำเนินการตามนโยบาย ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ - ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท.	ผลการปฏิบัติ	หมายเหตุ
๑	การชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องเหตุผลในการเข้าบริหารประเทศของ คสช. และ Roadmap ของคสช.	จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ โดยมีการทำความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนำทางการเมือง และกลุ่มข้าราชการ โดยในวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๗ จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการทั้งหมด ๗๔๓ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับฟังการดำเนินการจำนวน ๔๕,๖๙๕ คน	
๒	การดำเนินการกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันสำคัญของชาติ	จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ในการเฝ้าระวังการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ ทั้งนี้ ไม่พบการกระทำที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด	
๓	การป้องกันการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการระงับการชุมนุมทางการเมือง	จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุมทางการเมือง ในวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๗ โดยตั้งจุดตรวจความมั่นคง ๘๓๗ ครั้ง ดำเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ ๖๒๒ ครั้ง พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง ๓ กรณี ซึ่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว	
๔	การตรวจสอบการปิดเปื้อนข่าวสารและสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต	จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๙ สถานี โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว	

หน้า ๑ ของ ๕ หน้า	ชั้นความลับ () กำหนด (/) ไม่กำหนด	
-------------------	---	--

ที่	นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท.	ผลการปฏิบัติ	หมายเหตุ
๕	การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ	จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยตรวจพบการกระทำความผิดฯ ๓๓ ครั้ง มีการแจ้งความดำเนินคดีทั้งสิ้น ๒๔ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดำเนินคดี จำนวน ๑๒ คน กิจกรรมที่สำคัญ/เด่น - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒๕ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหารือและมอบนโยบายแก่นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี เรื่องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและผลอาสิน การป้องกันการบุกรุกและการบริหารจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณ "ทุ่งเปื้องแบบ" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าเนียน อำเภอคีรีรัฐนิคม	
๖	การกวาดล้างห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม	จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ในการกวาดล้างห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดยสามารถจับกุมความผิดเกี่ยวกับการพนันรวม ๕๕ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๓ คดี ตู้ม้า ๑ คดี สลากกินรวบ ๑๙ คดี และคดีอื่นๆอีก ๑๙ คดี มีผู้ต้องหา จำนวน ๑๘๒ คน ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนัน และจัดระเบียบสังคม ๒๙๘ ครั้ง กิจกรรมที่สำคัญ/เด่น - ชุดเฉพาะกิจปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ เข้าจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบเล่นการพนันโปก จำนวน ๑๕ ราย พร้อมอุปกรณ์การเล่น บริเวณบ้านดงสว่าง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยได้นำส่งสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินคดีต่อไป	
๗	การตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าว	จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ โดยทำการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้ชาวนา ซึ่งพบความผิด ๒ ครั้ง ดำเนินคดีแล้ว ๑ คดี มีผู้ต้องหา ๑ คน นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีสร้างรายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น	

ที่	นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท.	ผลการปฏิบัติ	หมายเหตุ
๘	การปราบและการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด	<p>จังหวัดและอำเภอดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ โดยได้ดำเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบำบัดรักษา คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๘๘ คดี ผู้ต้องหาจำนวน ๔๔๑ คน - การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๔๑๖ ครั้ง จำนวนสถานที่ ๘๕๘ แห่ง - จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการนำผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบ เข้ารับการบำบัดและอบรมฟื้นฟู ณ สถานบำบัดในพื้นที่ที่กำหนดไว้แล้ว <p>กิจกรรมที่สำคัญ/เด่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการปฏิบัติงานตามโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๒๐๐ คน - ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานงานกาแฟยามเช้า โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเจ้าภาพ โดยได้มีการปรึกษาหารือพิจารณาถึงแนวทางการใช้เทคโนโลยีระบบเอ็กซ์เรย์ตรวจกล้องพัสดูที่ส่งทางไปรษณีย์ เพื่อค้นหาสิ่งของผิดกฎหมายและยาเสพติด รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบสถิติมาช่วยวิจัยติดตามประเมินผลผู้ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติด - นายอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ดำเนินการตามนโยบายของ คสช. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ โดยสั่งการให้หน่วยกำลัง ๓ ฝ่ายเรียกตัวผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่มีรายงานตัวและลงนาม MOU โดยผลการดำเนินมีผู้มารายงานตัวในวันนี้ จำนวน ๘ ราย 	
๙	การดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป	<p>กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอำเภอ จัดทำกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๖ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๕๐๑ คน และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละพื้นที่ ๒๓๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๙,๔๓๖ คน</p>	

หน้า ๓ ของ ๕ หน้า	ชั้นความลับ	
	() กำหนด (/) ไม่กำหนด	

ที่	นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท.	ผลการปฏิบัติ	หมายเหตุ
		<p>กิจกรรมที่สำคัญ/เด่น</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป จังหวัดราชบุรี” จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด บริเวณศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี โดยมีผู้แทนส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาจำนวน ๑๐๐ คน</p>	
๑๐	การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน หรือวัตถุระเบิดฯ	<p>จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการตรวจค้นและจับกุมการครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามอย่างเข้มงวด โดยได้รับมอบจากประชาชนหรือประชาชนนำมาทิ้งไว้ ได้แก่ อาวุธปืน ๐ กระบอก กระสุนปืน ๓ นัด วัตถุระเบิด ๐ ลูก นอกจากนี้ พบจากการตรวจค้นและจับกุม ได้แก่ อาวุธปืน ๙ กระบอก กระสุนปืน ๒๕ นัด และวัตถุระเบิด ๑ ลูก</p> <p>กิจกรรมที่สำคัญ/เด่น</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑ และผู้บังคับการตำรวจจังหวัดฉะเชิงเทรา นำกำลังจำนวน ๙ ชุด ปิดล้อมพื้นที่เป้าหมาย หมู่ ๙ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตรวจพบของกลาง อาวุธปืนพกสั้น ๕ กระบอก อาวุธปืนยาว ๒ กระบอก ปืนลูกซองยาว ๒ กระบอก และกระสุน ๒๕ นัด และได้ตรวจปัสสาวะผู้ต้องสงสัย พบปัสสาวะสีม่วง จำนวน ๔ คน จึงได้ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
๑๑	การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	<p>จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบาย คสช. โดยทุกอำเภอได้มีการเน้นย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน นำเรื่องนี้เข้าในที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ทราบ เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาตามมาตรการดังกล่าว</p>	
๑๒	การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว	<p>กระทรวงมหาดไทยดำเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๖๔๓,๐๙๗ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติเมียนมาร์ ๒๔๗,๔๖๙ คน สัญชาติกัมพูชา ๒๖๗,๘๒๕ คน และสัญชาติลาว ๑๐๗,๘๐๓ คน</p>	

หน้า ๔ ของ ๕ หน้า	ชั้นความลับ	() กำหนด (/) ไม่กำหนด
-------------------	--------------------	------------------------

ที่	นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท.	ผลการปฏิบัติ	หมายเหตุ
๑๓	การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอาคารที่กำลังก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยชื่อ “ยูคอนโด” สูง ๖ ชั้น บริเวณถนนเลียบริมคลองหกหมูที่ ๒ ตำบลคลองหก อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ถล่มทับคนงาน ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๘ ราย บาดเจ็บ ๒๕ ราย (ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เร่งค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในซากอาคาร ร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน รวมถึงมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆ รวมกำลังพล ๑,๗๖๖ นาย โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ รถกู่ภัยขนาดใหญ่ ๑ คัน รถไฟฟ้าส่องสว่าง ๑๑ คัน รถเครน ๗ คัน รถบดตัดเหล็ก ๗ คัน รถแบ็คโฮ ๗ คัน รถอัดอากาศ ๑ คัน และรถบรรทุก ๘ คัน ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานีได้สั่งให้พื้นที่เกิดเหตุ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติห้ามเข้าออกโดยเด็ดขาดแล้ว	
๑๔	การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม	กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด ให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตามนโยบายของ คสช. แล้ว กิจกรรมที่สำคัญ/เด่น - ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปงขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๓๐ ราย ว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกผู้ประกอบการกิจการร้านค้าแพฟลอลวงให้ร่วมลงทุนในลักษณะกู้ยืม โดยถูกฉ้อโกงไปเป็นเงินจำนวนกว่า ๕๕ ล้านบาท ซึ่งผู้ฉ้อโกงดังกล่าวได้หลบหนีออกจากพื้นที่และไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ดำเนินการติดตามสืบสวนเพื่อดำเนินคดีผู้กระทำความผิดอย่างเร่งด่วนแล้ว	

หน้า ๕ ของ ๕ หน้า	<u>ชั้นความลับ</u> () กำหนด (/) ไม่กำหนด	<u>ชื่อผู้อนุมัติข่าว</u> นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
		<u>ชื่อผู้เขียนข่าว</u> ประดิษฐ์ ยมานันท์ (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) เลขาธิการศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติไทยศัพท์ ๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖